

บทกวีวันอาทิตย์

โดยพระสังฆราช วีระ อากรณรัตน์

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
18 มกราคม 2015

บทอ่าน 1 ซมอ 3:3ข-10, 19 ; 1 คร 6:13ค-15ก, 17-20 ; ยน 1:35-42

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 608, 719

จุดเน้น กระแสเรียกคริสตชนของเรา เป็นการเรียกให้แบ่งปัน และมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระคริสตเจ้า

มาร์ค เทเวน (นักเขียนชาวอเมริกัน ค.ศ. 1835 – 1910) ได้เล่าเรื่องชายคนหนึ่งได้ท่องจำพระบัญญัติ 10 ประการได้ เขาได้บอกมาร์ค เทเวน ว่าความใฝ่ฝันของเขาคือไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปีนเขาซีนาย และท่องพระบัญญัติ 10 ประการต่างๆ ที่นั่น มาร์ค เทเวน ได้ตอบกลับไปว่า “คุณเคยคิดจะอยู่ที่บ้านและพยายามปฏิบัติพระบัญญัตินั้นไหม”

เรื่องนี้อาจทำให้เราอึ้งได้ แต่ประเด็นชี้ให้เห็นความจริงของความเชื่อคาทอลิกที่ทำทายเป็นหลักเสียไม่ได้ คือ การรู้ และพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เราเชื่อเป็นประการหนึ่ง แต่การพยายามปฏิบัติตามความเชื่อเป็น และควรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วลีว่า **ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ พระเจ้าข้า** สะท้อนซ้ำๆ ในบทอ่านแรกวันนี้ รวมทั้งในเพลงสดุดีที่ 40 บทสร้อย ในบทอ่านที่สอง และในพระวรสาร เราเห็นแบบอย่างชีวิตที่เราเป็น ในฐานะคริสตชนคาทอลิกควรมอง เมื่อเราเข้าใจความเชื่อของเราว่าเป็นการเชิญให้มอบชีวิตทำตามพระประสงค์ ตามที่พระเจ้าทรงเห็นควร เราต้องอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อรับใช้พระเจ้า เราต้องพยายามเลียนแบบบรรดาศิษย์สมัยแรก ที่ละทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลัง เพื่อก้าวตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิด

แต่วลี **ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ พระเจ้าข้า** ไม่ได้เป็นแค่คำสั่งอีกอย่างหนึ่งให้ท่องจำ แต่เป็นถ้อยแถลงพันธกิจของเราในฐานะเป็นคริสตชนคาทอลิก ซึ่งโดยอาศัยศีลล้างบาป เราเข้ามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสตเจ้า ในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร ตามคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก เราเป็นชุมชนของบรรดาศิษย์ที่มีความเชื่อ ที่ถูกส่งเข้าไปในโลก สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้ แม้ในวิธีที่หลากหลาย (CCC 863)

ดังนั้น เราดำเนินชีวิตความเชื่อ และนำไปปฏิบัติอย่างไร พ่อขอเสนอบทเรียนสำคัญ 3 ข้อ จากวลี **“ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ พระเจ้าข้า”** (Here I am, Lord) ประการแรก วลีนี้ในภาษาอังกฤษเริ่มด้วยคำว่า **ที่นี้** (Here) เตือนใจเราว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตให้รักและรับใช้ผู้อื่นในสถานที่ที่เราอยู่ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลๆ เพื่อหาโอกาสรู้จักว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่ใด เพราะพระองค์อยู่กับเรา ณ ที่ที่เราอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เราจะพบพระคริสตเจ้าอยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเรา

ประการที่สอง วลีนี้มีคำว่า **ข้าพเจ้า** ก็เตือนใจเราว่าเป็นการเรียกให้เป็นพยานความเชื่อในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ใช่เป็นเรื่องให้คนอื่นสนใจ แต่เป็นเรื่องของเราด้วย ไม่ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน และได้ทำอะไร พระเจ้าสร้างเราแต่ละคนให้ได้รับพระพรและความสามารถเฉพาะที่เราสามารถช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์ที่นี่ในโลกนี้

ประการสุดท้าย วลีนี้มีคำว่า **อยู่** หมายถึงการเรียกให้ดำเนินชีวิตศีลล้างบาป และเอาความเชื่อไปปฏิบัติ ไม่ใช่แค่บางสิ่งที่เราควรทำเมื่อวานนี้ หรือเป็นงานที่เราจะเลื่อนไปพรุ่งนี้ ไม่ เรามีเวลาปัจจุบันเท่านั้น วันนี้ ช่วงเวลานี้ เป็นดังของขวัญจากพระเจ้า และของขวัญที่เราสามารถถวายคืนแด่พระเจ้า ดังนั้นเราอย่ารอจนคิดว่าเรามีชีวิตดังที่คิดวาดภาพ หรือคิดว่ามีเวลาอยู่ด้วยกัน (อีกนาน) ขอให้เรารับทำวันนี้ ยอมให้พระเจ้าทำงาน อาศัยตัวเราเป็นเครื่องมือทำพระประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จ เพื่อเราแต่ละคน และเช่นเดียวกัน เพื่อโลกของเราด้วย

เรากำลังถวายบูชาขอบพระคุณต่อไป ก่อนที่พี่น้องจะรับศีลมหาสนิท พ่อจึงขอเชิญพี่น้องตอบในใจว่า **ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ พระเจ้าข้า** ขอให้พิศศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต และเพิ่มกำลังแก่เรา ให้ออกไปทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ในฐานะศิษย์พระคริสตเจ้า ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาในวันนี้

พระสังฆราช วีระ อากรณรัตน์ แปล
จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม - มีนาคม 2015), หน้า 26-28.